

# คู่มือออนไลน์

(22 เมษายน 2560)

โดย ชรรมาธิปติ

## เมื่อชีวิตต้องต่อสู้หนัก อุปสรรคมาก

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณบรรพต เกิดวันที่จันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2515 เวลา 23.15 น. ร้อยเอ็ด เพศชาย

คำถามแรก การงาน ถามว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งบ้างมั๊ย เอาเฉพาะในช่วงเวลา ประมาณหนึ่งปีต่อจากนี้ครับ หรือ มีโอกาสจะย้ายบริษัทหรือเปล่านั้น

ชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่ต้องเหนื่อย ต้องต่อสู้มาก ทั้งในเรื่องงาน เรื่องชีวิตคู่ และ ครอบครัว เรียกว่า คิบบ้างร้ายบ้าง และมักจะมาในรูปแบบที่ค่อนข้างจะหักโค้น

แต่เนื่องจากคุณบรรพตถามมาแต่เรื่องงาน ผมก็จะพูดถึงแต่เรื่องงานเท่านั้น

มนุษย์ทุกคน มีดาวในดวงชะตาเท่ากัน คือ 7 ดวง กับ 2 จุดคือ ราหู และ เกตุ พร้อมกับมีดาวผสม โรงอีก 3 ดวงคือ เนปจูน พลูโต และ มฤตยู

ดวงชะตาจะดี หรือ ร้ายก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงดาวต่างๆเหล่านี้ในดวงชะตา ว่าอยู่ในตำแหน่ง ดีหรือร้าย และให้ผลดีหรือร้ายแก่เจ้าชะตาในเรื่องใดบ้าง และ ในเวลาใด

ซึ่งทั้งหลายทั้งปวง ดวงชะตาโดยรวมของมนุษย์ถูกกำหนดมาตั้งแต่วันที่ถือกำเนิด เพราะดวงดาว เหล่านี้ จะเป็นตัวชี้นำชีวิตของแต่ละคนไปตลอดทั้งชีวิต

ชีวิตของคุณตั้งแต่ตอนอายุประมาณ 7 ขวบ ถึงอายุ 23 ปี เป็นช่วงที่ดีมาก หลังจากนั้น ก็ดูเหมือนว่า ชีวิตจะต้องต่อสู้มากขึ้น มีอุปสรรคมากขึ้น อาจจะมีหนี้สิน มีการเจ็บไข้ได้ป่วย การงานก็ไม่ค่อยได้ผลดีนัก

ตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายนิดหน่อย แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ และ ต้องระมัดระวังตัวอย่างยิ่งโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2563

สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ความเสียหายอย่างไม่คาดคิด จากความประมาทเลินเล่อ และ การเสี่ยงโชค การลงทุนครับ

การจะได้เลื่อนขั้น หรือ ตำแหน่งของคุณนั้น หากภายในเดือนมิถุนายนปีนี้ ไม่มีการเลื่อนขั้น ปีหน้าก็จะยากครับ เพราะปีหน้าหลังเดือนเกิดของคุณคือเดือนมิถุนายน ดวงชะตาสัปดาห์นี้ไม่ได้ครับ

คำถามที่สอง การเงิน อายุผมก็เยอะแล้ว ทำงานมาทีนาน ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย อยากทราบว่า จะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างหรือเปล่า เช่น โชคลาภ ค่าตอบแทนการทำงานที่มันนอกเหนือความคาดคิด อะไรประมาณนี้นะครับ

เนื่องจากดวงชะตาของคุณ เป็นดวงแบบตุ๊กตาล้มลุก คือ เมื่อมีโชค ก็มักจะรักษาเอาไว้ไม่ค่อยได้ แต่เมื่อโชคร้าย ก็มักจะมีโชคดีเข้ามาสลับให้บ้างเพื่อผ่อนเบา

แต่ในช่วงระยะใกล้ๆ 1-2 ปีนี้ การเงินของคุณไม่สู้ดีนักนะครับ การใช้จ่ายต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ เพราะมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่

คำถามสุดท้าย สุขภาพ ตามปกติผมก็สุขภาพปานกลางถึงดี อยากทราบว่า ต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษบ้าง หรือ มีเกณฑ์อุบัติเหตุบ้างหรือเปล่านะครับ

ดวงชะตาของคุณ ไม่มีอันตรายที่ร้ายแรงในแนวอุบัติเหตุ เพราะมักจะมีโชคดีเข้ามาช่วยไว้

แต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนในร่างกายของคุณก็คือ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร โรคที่เกี่ยวกับการกิน เช่น เบาหวาน โคเลสเตอรอล เป็นต้น และ โรคที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ

ดังนั้น จึงขอแนะนำให้คุณบรรพต หมั่นพบแพทย์เพื่อตรวจอวัยวะเหล่านี้สม่ำเสมอ และไม่ทำอะไรที่จะทำร้ายอวัยวะเหล่านี้ให้อ่อนแอลงกว่าเดิม

ขอให้คุณ โชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ บรรพต ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกคนครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathipti@gmail.com](mailto:thammathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณตุ๊ก ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

